



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่  
เลขที่: ๑๗๒๖  
๒๖ ก.ค. ๖๑

# ด่วนที่สุด

ผู้ว่าราชการการกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่

ที่ กบ ๐๐๒๑/ว ๑๗๒๖

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ถึง ปลัดจังหวัดกระบี่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ ผบ.ร. ๑๕ พัน ๑ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขากระบี่ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกระบี่ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ นายสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. จังหวัดกระบี่ นายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา และประมงจังหวัดกระบี่

## ประกาศแจ้งเตือนภัย

จังหวัดกระบี่ ได้ติดตามสภาพอากาศประกาศแจ้งเตือนภัยประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าในช่วงระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่อง ลักษณะเช่นนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก ลมกระโชกแรง และดินถล่ม สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ ๒ - ๓ เมตร ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ ส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้

ดังนั้น เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม และลมกระโชกแรง ซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนของทางราชการอย่างต่อเนื่อง หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และระวังอันตรายที่เกิดจากลมกระโชกแรง ประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงประจำท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และให้ติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
๒. ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน ชาวเรือ นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่ง และให้ติดตามและงดการเดินทางตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด
๓. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขากระบี่ ดำรวจน้ำกระบี่ ประกาศเตือนให้ผู้ควบคุมเรือ เจ้าของเรือ หรือผู้ประกอบการเดินเรือ เพิ่มความระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือ ในช่วงวันที่ ๒๐ - ๒๔ และให้ติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
๔. แขวงทางหลวงกระบี่ และแขวงทางหลวงชนบทกระบี่ สำรวจต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา ที่ไม่แข็งแรง เส้นทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ท่อลอด สะพาน คอสะพาน สิ่งกีดขวางทางน้ำ สิ่งปฏิกูล ในเขตทางรับผิดชอบให้สามารถระบายน้ำได้ดีไม่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการสัญจร ไป - มา ของประชาชน
๕. อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระวังตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในช่วงระยวันแจ้งเตือนดังกล่าว ขอให้เตรียมความพร้อมทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพื่อให้สามารถประสานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ และแผนเผชิญเหตุป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ รวมถึงปรับปรุงเส้นทางอพยพ พื้นที่รองรับการอพยพ การจัดวางระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น การสื่อสาร การรายงานได้ทันที และขอให้กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ
๕. หากเกิดสถานการณ์ ขอให้รายงานสถานการณ์ให้จังหวัดทราบทุกระยะ จนกว่าสถานการณ์จะยุติ  
ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๕๖๑-๒๗๓๕, ๐-๗๕๖๑-๒๖๓๒

ขอรับรองว่าเป็นข้อมูลข่าวสารจริง  
ของทางราชการ

(นายไพศาล ซุนทร)

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่

พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิตติบัติ ประวิตร

(หม่อมหลวงกิตติบัติ ประวิตร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

๑๖ ก.ค. ๖๑

๑๖ ก.ค. ๖๑

๒๐.๗.๖๑